



e - Auction
เลขที่ ๙ /๒๕๕๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต Pavement IN-Place Recycling สายแยกจากถนนลาดยาง
พุดเตย-บ่อริง บ้านหนองไม้สอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อริง อำเภอวิเชียรบุรี - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖, ๑๑, ๑๗
และ ๑๘ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต Pavement IN-Place Recycling สายแยกจากถนนลาดยางพุดเตย-บ่อริง
บ้านหนองไม้สอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อริง อำเภอวิเชียรบุรี - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖, ๑๑, ๑๗ และ ๑๘ ตำบลนาสนุ่น
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร
ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๕ เมตร รวมผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน
๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-หกล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างลักษณะประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงาน
ในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน
ตามระเบียบของทางราชการหรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์”
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/ กำหนดดูสถานที่.....

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ **- 1 S.A. 2554** โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมลงชื่อผู้ดูสถานที่ตั้งแต่เวลา ๑๐-๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑-๐๐ น. และ
หากผู้เสนอราคา รายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดจะถือว่าได้รับทราบ และยอมรับสภาพพื้นที่
เกี่ยวกับสถานที่ คำชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทุกประการ

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ **13 S.A. 2554**
ระหว่างเวลา ๑๐.๕๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่กลางรับ-เปิดของศูนย์ราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา เป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผย ทางไปรษณีย์
ตอบรับ ในวันที่ **16 S.A. 2554** และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ **22 S.A. 2554**
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท
ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ **22 พ.ย. 2554**
ถึงวันที่ **- 1 S.A. 2554** หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๒-๑๘๔๙ ในวันและ
เวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือทางเว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายถวัลย์ เลข ท้องใจสด)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์